

**XÃ MINH KHAI**

# Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới



Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Khai trồng hoa ven đường nông thôn mới.

Ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), Đảng bộ và nhân dân xã Minh Khai (Hưng Hà) bắt tay ngay vào duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Theo ông Lê Thanh Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy xã: Với phương châm về đích NTM không có nghĩa

là dừng lại, ngay sau khi xã được công nhận đạt chuẩn NTM, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Coi việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng ủy xã chỉ đạo UBND

xã, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã rà soát lại toàn bộ các tiêu chí, từng tiểu mục để có lộ trình, kế hoạch duy trì, hoàn thiện và nâng cao chất lượng. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân, thanh toán nợ xây dựng cơ bản... Tập trung phát triển

kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân, xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tích tụ ruộng đất theo hướng sản xuất hàng hóa; quy hoạch 50ha xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại thôn Đồng Lạc và thôn Tuy Lai thực hiện liên kết sản xuất, góp phần tăng năng suất cây trồng, giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác. Cấp ủy, chính quyền xã cũng chỉ đạo các ngành, đoàn thể tin cậy với ngân hàng tạo điều kiện để nông dân vay vốn phát triển sản xuất. HTX, các đoàn thể tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, tổ chức cho nông dân tham quan mô hình kinh tế để rút kinh nghiệm cũng như học hỏi phương thức sản xuất, áp dụng phù hợp, hiệu quả với điều kiện của địa phương. Từ những hoạt động thiết thực đó, nhiều mô hình liên kết sản xuất đã đem lại hiệu quả cao, điển hình như mô hình trồng bắp cải, ngô ngọt ở vụ đông của HTX SXKD DVNN, mô hình cấy giống lúa Nhật, giống lúa nếp Nhung Lùn, ớt xuất khẩu của Hội Nông dân... Ông Bùi Văn Sơn, thôn Thanh La chia sẻ: Qua giới thiệu và địa phương hỗ trợ, gia đình tôi nhận bò về nuôi để phát triển kinh tế. Chúng tôi cũng được tập huấn, hướng dẫn kỹ

thuật chăm sóc bò. Từ sự hỗ trợ này đối với gia đình tôi cũng như các hộ nghèo khác trong thôn, chúng tôi sẽ nỗ lực phát triển kinh tế để vươn lên trong cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, xã Minh Khai còn tích cực đầu tư xây dựng các tuyến giao thông, thủy lợi nội đồng để tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại và sản xuất. Từ năm 2016 đến nay, toàn xã đã cứng hóa 8,6km đường trục chính nội đồng thuộc 4 thôn: Tuy Lai, Hiến Nạp, Thanh La và Đồng Lạc. Bê tông hóa 0,3km đường giao thông cấp I trực thôn. Tu sửa 2 phòng học, sân, cổng và công trình vệ sinh ở trường tiểu học; xây dựng công trình vệ sinh cho giáo viên trường THCS; lát lại nền, đổ bê tông khu trung tâm trường mầm non của xã.

Tiến hành san chợ Tư La, sửa chữa cầu qua sông 224 thôn Thanh La. Tu sửa, nâng cấp nhà văn hóa thôn Tư La và thôn Đồng Lạc, góp phần phục vụ các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. Những hoạt động thiết thực, hiệu quả trên đã giúp xã Minh Khai đạt tổng giá trị bình quân toàn xã trên 20,6 tỷ đồng/năm từ năm 2016 đến nay. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 9,01%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 43,8 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,6%/năm. Với kết quả đạt được, "chiếc áo" NTM đã, đang và tiếp tục "mới" trên từng ngôi nhà, từng con đường, ngõ xóm ở xã Minh Khai. Đây cũng là động lực để Đảng bộ và nhân dân trong xã tiến đến đích NTM nâng cao trong thời gian tới.

**MAI THƯ**



Nông dân xã Minh Khai phát triển kinh tế VAC.

Với truyền thống luân canh sản xuất, khi lúa mùa vừa thu hoạch xong, nông dân xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) lại hối hả bắt tay vào trồng cây vụ đông.

Một số khó khăn như thiếu lao động, thời tiết diễn biến bất thường, giá các loại vật tư, phân bón tăng, giá thu mua nông sản bấp bênh... đã dẫn tới tính ổn định, bền vững trong sản xuất chưa cao. Ông Ngô Doãn Đò, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính thứ ba trong năm, ngay từ đầu năm, HTX đã tham mưu UBND xã xây dựng để án sản xuất đồng thời thực hiện nhiều giải pháp phân đấu giành thắng lợi, góp phần đem lại hiệu quả, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp cho người nông dân. Dựa trên đặc điểm đất đai, tập quán canh tác từng thôn, Quỳnh Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quy hoạch và phát triển cánh đồng mẫu, vùng chuyển đổi, hướng dẫn nông dân bố trí lựa chọn, tập trung thâm canh, luân canh các loại cây trồng hợp lý, để làm, để tiêu thụ, chi phí sản xuất thấp, có giá trị kinh tế cao như ngô ngọt, ớt, bí đỏ, rau màu... Bên cạnh đó, xã

**QUỲNH THỌ**

# Hối hả vụ đông

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật canh tác đồng thời có các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ thủy nông, thuốc diệt chuột trong sản xuất...

Để bảo đảm tiến độ và danh quỹ đất cho sản xuất, HTX thường xuyên phối hợp tuyên truyền nông dân

địa phương tập trung nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa mùa trà cực sớm với phương châm nhanh, gọn vùng, gọn cánh, tạo điều kiện cho gieo trồng cây vụ đông. Từ đầu tháng 9, nông dân Quỳnh Thọ đã trồng được nhiều diện tích ngô ngọt, ớt, rau màu. Đến

nay, địa phương đã trồng được 140/170ha cây vụ đông theo chỉ tiêu huyện giao, trong đó ngô ngọt 40ha, ớt 25ha, bí đỏ 15ha, rau màu các loại... Toàn bộ diện tích cây vụ đông đã trồng của Quỳnh Thọ sinh trưởng và phát triển tốt, một số diện tích ngô,

rau màu đã cho thu hoạch sớm, bán được giá cao, tạo thêm khí thế và động lực trong sản xuất.

Về thôn Hưng Đạo, xuống thăm ruộng của ông Nguyễn Thiện Nhuận khi ông đang xuất bán ngô ngọt, ông Nhuận chia sẻ: Nhờ mạnh dạn tích tụ ruộng đất, đến nay tôi đã có 2,5 mẫu đất chuyên sản xuất cây màu. Xác định sản xuất vụ đông là vụ sản xuất hàng hóa chủ lực có giá trị kinh tế cao đồng thời là vụ sản xuất chính thứ ba trong năm, tôi đã tận dụng lợi thế đất đai, đầu tư máy nông cụ, trồng các loại cây màu vụ đông sớm, để tiêu thụ trên thị trường... Ngoài 3 sào ớt, 1 sào dưa, diện tích còn lại ông Nhuận tập trung phát triển cây ngô ngọt. Thời điểm này, 2 sào ớt và dưa đã được ông xuất bán, thu về 12 triệu đồng, 5 sào ngô bán với giá bình quân trên 3 triệu đồng/sào. Trừ chi phí sản xuất, dự kiến vụ đông này cho ông Nhuận thu nhập gần 100 triệu đồng. Cũng như gia đình ông Nhuận, nhờ có vụ đông đã góp phần quan trọng cải thiện kinh tế cho nhiều nông dân địa phương.

Mạnh dạn tìm hướng đi mới trong sản xuất vụ đông, nắm bắt được kỹ thuật và kinh nghiệm

canh tác, nhiều nông dân thôn Tiên Bá đã lựa chọn những cây trồng cho thu nhập cao trên thị trường và đẩy nhanh thời điểm gieo trồng, do đó, hiệu quả nhờ bán được nông sản đầu vụ rất lớn. Thôn Tiên Bá đã phát triển được gần 10ha rau màu ưa lạnh như bắp cải, súp lơ, su hào... Nhảy bèn trước nhu cầu thị trường nên nghề trồng cây màu giống được coi như một đặc sản của đất Tiên Bá trong vụ đông. Gần 20ha cây rau màu giống đa dạng về chủng loại, bảo đảm chất lượng, tỷ lệ sinh trưởng, phát triển cao được nông dân địa phương tỉ mỉ chăm sóc, thu hoạch, liên tục cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Nghề làm cây màu giống đã cải thiện kinh tế cho gia đình ông Nguyễn Bá Mạnh, Nguyễn Văn Cường... cùng nhiều hộ nông dân địa phương, góp phần không nhỏ vào thành tích trồng cây vụ đông của xã.

Với nhiều đột phá trong sản xuất, thời gian tới, nông dân Quỳnh Thọ tranh thủ thời vụ, thời tiết, tận dụng điều kiện đất đai tiếp tục mở rộng diện tích, phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo trồng, giành thêm một vụ đông thắng lợi.

**TRỊNH CƯỜNG**



Nông dân xã Quỳnh Thọ chăm sóc cây vụ đông ưa ấm.

# Triển vọng giống lúa Tiên Hải 1

Được trồng thử nghiệm qua nhiều vụ ở trong tỉnh cũng như nhiều tỉnh lân cận, giống lúa Tiên Hải 1 đã thể hiện nhiều ưu điểm, đặc biệt là ngắn ngày, cứng cây, chịu mặn, kháng bệnh, chất lượng gạo ngon.

Vụ mùa năm 2019, Công ty TNHH Giống cây trồng Tiên Hải (xã Đông Lâm, huyện Tiên Hải) đã phối hợp với Trạm Khuyến nông thành phố (Trung tâm Khuyến nông Thái Bình) trình diễn giống lúa Tiên Hải 1 tại xã Hồng Phong (Vũ Thư) với diện tích 3ha, giống đối chứng là Bắc thơm 7. Anh Bạch Đức Thu, xã Hồng Phong chia sẻ: Năm 2018, tôi thuê 4ha ruộng tập trung để sản xuất theo công thức luân canh 2 vụ lúa, 1 vụ màu,

đặc biệt là không gây đổ và ít sâu bệnh. Ông Tô Đình Chiến, Giám đốc Công ty cho biết: Tiên Hải 1 là sản phẩm độc quyền của Công ty TNHH Giống cây trồng Tiên Hải, được tạo ra từ tổ hợp lai BT7/FL478 và chọn lọc bằng chỉ thị phân tử AND kết hợp chọn giống truyền thống. Đây là giống lúa thuần chất lượng cao, cảm ôn nên gieo cấy được cả 2 vụ/năm. Tiên Hải 1 có chiều cao cây từ 105 - 115cm, bộ lá đứng màu xanh, cứng cây, gọn khóm, trổ tập trung. Thời gian sinh trưởng vùng Bắc Bộ từ 125 - 135 ngày ở vụ xuân, vụ mùa từ 107 - 112 ngày; năng suất trung bình 55 - 65 tạ/ha, thâm canh cao có thể đạt trên 70 tạ/ha. Khả năng chịu rét và chống đổ

khả, chống chịu đạo ôn, bạc lá, khô vằn tốt hơn Bắc thơm 7. Giống mang gen chịu mặn nên có khả năng chịu mặn tốt ở độ mặn từ 5 - 6‰. Gạo trong, thon dài, có mùi thơm, cơm ngon, dẻo. Giống lúa này đã được đưa vào khảo nghiệm đánh giá qua nhiều vụ sản xuất ở các tỉnh miền Bắc: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Yên Bái..., được đánh giá là giống mới triển vọng sản xuất, phù hợp cơ cấu 2 vụ, thích ứng rộng. Hiện Công ty đang làm các thủ tục trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được công nhận giống mới sản xuất thử diện rộng.

Những ngày đầu tháng 10, chúng tôi cùng cán bộ kỹ thuật của Công ty đi kiểm tra mô hình trình diễn giống Tiên Hải 1 tại huyện Kim Sơn (Ninh Bình). Vùng gieo cấy giống lúa mới này nổi bật hơn hẳn bởi bộ lá mỏng, bông lúa chắc hạt,

khác hẳn những giống lúa truyền thống khác. Trong cơ cấu giống lúa của huyện Kim Sơn, lúa chất lượng cao chiếm trên 90% diện tích, trong đó chủ lực là Bắc thơm 7. Ông Cao Hoàng Đản, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn cho biết: Bắc thơm 7 là giống lúa truyền thống, đã ăn sâu vào trong tư duy, tập quán canh tác của người dân do có những ưu thế như thời gian sinh trưởng ngắn, gạo ngon, dễ canh tác. Nhưng điểm yếu của giống lúa này là trong vụ đông xuân thường bị bệnh đạo ôn, vụ mùa thì bạc lá, nhiều năm hai bệnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất. Đây là vụ thứ 2 tôi gieo cấy giống Tiên Hải 1 và cũng là vụ thứ hai được mùa với giống lúa mới này. Tiên Hải 1 có nhiều phẩm chất tương đương Bắc thơm 7 nhưng lại ít bị sâu bệnh hơn, phù hợp với mong muốn có được bộ

giống lúa mới vừa bảo đảm chất lượng, vừa ngắn ngày để sản xuất được vụ đông, nâng cao thu nhập.

Ông Tô Đình Chiến, Giám đốc Công ty chia

sẽ thêm: Những đánh giá, phân tích tích cực về Tiên Hải 1 là động lực để chúng tôi mở rộng quy mô, địa điểm trình diễn cũng như nhanh chóng hoàn tất các

# HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI...

(Tiếp theo trang 1)

Tình ủy tổ chức. Các thí sinh trải qua 2 phần thi: thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo.

Phát biểu tại hội thi, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi khẳng định: Hội thi báo cáo viên giỏi các cấp là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, công nhận và tôn vinh đội ngũ báo cáo viên các cấp. Thông qua hội thi góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, 130 năm ngày thành lập tỉnh và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội thi cũng là dịp để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Đồng chí đề nghị sau hội thi, các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, đưa hoạt động của đội ngũ báo cáo viên ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức hội thi đã trao 1 giải nhất cho thí sinh Phạm Văn Uyên, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Vũ Thư; 2 giải nhì cho thí sinh: Đinh Thị Thành, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Quỳnh Phụ; Hà Văn Đổng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Thái Bình. Ngoài ra, Ban Tổ chức hội thi còn trao 3 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh dự thi. Các thí sinh có kết quả cao nhất sẽ được lựa chọn để tham dự hội thi báo cáo viên giỏi cấp trung ương.

# TRIỂN KHAI CÔNG DỊCH VỤ CÔNG...

(Tiếp theo trang 1)

được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất để công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng. Bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Cổng DVCQG hỗ trợ các cá nhân, tổ chức trong quản lý thông tin, hồ sơ giấy tờ theo nguyên tắc thông tin, hồ sơ chỉ cần cung cấp một lần và được tái sử dụng trong các lần thực hiện dịch vụ công trực tuyến tiếp theo...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe chuyên gia Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ giới thiệu tổng quan về Cổng DVCQG, đại diện một số cơ quan chuyên môn và địa phương góp ý, thảo luận.

Với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công, Cổng DVCQG hướng tới đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục đồng ý ý kiến để Văn phòng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện và sớm khai trương Cổng DVCQG theo đúng lộ trình đề ra.

# SẼ TỔ CHỨC CƯỜNG CHẾ...

(Tiếp theo trang 1)

của Tòa án nhân dân tối cao buộc ông Đinh Hồng Quân, Giám đốc Xí nghiệp Dệt Hồng Quân có trụ sở tại số 144, đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) phải trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình số tiền nợ cả gốc và lãi là 71,493 tỷ đồng. Quá trình giải quyết tranh chấp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản của Xí nghiệp Dệt Hồng Quân để thực hiện việc bán đấu giá. Công ty DRAGONMATS là đơn vị mua được tài sản đấu giá và đã nộp đủ số tiền 33 tỷ đồng theo quy định. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thực hiện thông báo tổng đạt các tài liệu cho các bên đương sự, cá nhân có liên quan theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật, tuy nhiên đến nay đã hết thời hạn nhưng ông Đinh Hồng Quân không tự nguyện giao tài sản cho bên trúng đấu giá.

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục vận động ông Đinh Hồng Quân tự nguyện trả tài sản đã được ngân hàng phát mại cho người trúng đấu giá, nếu không tự nguyện giao tài sản cho bên trúng đấu giá, sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.



Giống lúa Tiên Hải 1 gieo cấy tại xã Hồng Phong (Vũ Thư).

**NGÂN HUYỀN**